

กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม



“พวงหรีดกระจายบุญ” ต้นแบบของแนวคิดเพื่อคืน “ให้สังคม และ “ให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายเป็นปัจจัยแรกๆที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ วันนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างรณรงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ กลับมาดังเดิม หลายหน่วยงานต่างร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง ภายใต้โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีหลายภาคส่วนชวนรับเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการ “ให้” ทั้งให้ “สังคม” และให้ “ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

พวงหรีดกระจายบุญ จึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของแนวคิดเพื่อคืน “ให้สังคม และ “ให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

พวงหรีดกระจายบุญ ร่วมสร้างสังคมแห่งการ “ให้”

ในปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตยังคงกระจายอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทย จึงเกิดแนวคิด “กระจายบุญ” ด้วยการให้ “พวงหรีดกระจายบุญ” เป็นสะพานบุญ เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการ “ให้”

พวงหรีดกระจายบุญ เป็นพวงหรีดแนวคิดใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นมากกว่าตัวแทนการแสดงความเคารพอาลัย ด้วยการเกื้อกูลเพื่อนร่วมสังคม เป็นกุศลแก่ทั้งผู้ให้และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ ทั้งยัง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทำมาจากกระดาษลูกฟูก ไม่ใช้สารฟอกขาว หมึกพิมพ์เป็นน้ำมันถั่วเหลือง ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ลดภาระการจัดการแก๊สและเจ้าภาพ ไม่สร้างมลภาวะ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

มาเริ่มต้นการให้ เพื่อวันต่อไป การให้จะอยู่ในใจของเยาวชนและคนไทยทุกคน โดยให้พวงหรีดกระจายบุญเป็นสะพานบุญบอกต่อรุ่นสู่รุ่น...เพื่อให้บุญเดินทางถึงผู้รับโดยตรง

นับว่าเป็นการทำบุญที่จับต้องได้ รู้จุดหมายของบุญที่ไปถึง เพราะเป็นบุญที่ส่งถึงผู้รับ ตามความต้องการ ตามความจำเป็นที่ผู้รับได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หากวันนี้เราเริ่มต้นจากการให้เล็กๆ จะนำไปสู่สังคมการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นการช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ให้เป็นสังคมแห่งการสร้างความคิดดีต่อไป

#กระจายบุญ

#บุญเพื่อสังคม

#บุญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#บุญที่อุทิศให้กับผู้วายชนม์

#บุญที่จับต้องได้

#บุญที่ถึงมือผู้รับโดยตรง

#พวงหรีดเพื่อสังคม

จัดส่งฟรี! กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี

ปทุมธานี พิษณุโลก ลำปาง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี

พร้อมบริการส่งรูปพวงหรีดยืนยันการจัดส่ง ออกใบกำกับภาษีได้ มีบริการสำหรับลูกค้าองค์กร หน่วยงาน

สามารถใส่ชื่อผู้วายชนม์เพื่อตรวจสอบการบริจาคได้ทางเว็บไซต์กระจายบุญ

*ช่องทางการสั่งซื้อ (08:00-20:00 น.)

1. โทร: 02-026-3353

2. LINE: @Krajai boon

<http://line.me/ti/p/~@krajai boon>

3. Facebook: กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม

<https://www.facebook.com/Krajai boon/>

หรือ สั่งผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมงที่ <https://krajai boon.com/home>

แล้วแจ้งการชำระเงินที่ Line: @Krajai boon